

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12525

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 38.36 Ad Value: 42,196

PRValue (x3): 126,588

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: เร่งคดีคดีฮั้วสว.

ครบทุกเรื่อง ข่าวสด บทบรรณาธิการ

เร่งคดีคดีฮั้วสว.

สว. 105 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบไต่สวนพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว. ยุติธรรม และพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

โดยกล่าวหาว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) รับคดีฮั้วเลือกสว. เป็นคดีพิเศษ ที่กลุ่มสว.ผู้ร้องเห็นว่าไม่มีอำนาจ

ซึ่งก่อนหน้า 1 วัน อธิบดีดีเอสไอสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวม 41 คน โดยอธิบดีดีเอสไอเป็นหัวหน้าคณะเพื่อสอบสวนคดี โดยเริ่มต้นจากฐานความผิดฟอกเงิน

ขณะนี้คดีฮั้วเลือกสว. ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปสู่การคลี่คลายคดี นำผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การเริ่มต้นคดีพิเศษนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานกคพ. ประชุมกคพ. ลงมติรับคดีฮั้วเลือกสว. เป็นคดีพิเศษ

ประธานกคพ.แถลงว่า ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีมติชี้ขาดให้กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคล หรือคณะบุคคลที่กระทำผิดเป็นอั้งยี่ ตามมาตรา

209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอมาเป็นคดีพิเศษ

ส่วนคดีอาญาใดที่ต่อเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษดังกล่าว เช่น ความผิดฐานอั้งยี่ ความผิดตามมาตรา 116 และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทางอาญา ย่อมเป็นคดีพิเศษที่จะสอบสวนต่อไปได้

หมายความว่าให้ดีเอสไอดำเนินคดีในกรอบคดีฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ และหากสอบสวนพบการกระทำผิดในเรื่องเดียวกันนี้ไปสู่อ้ออื่น เช่น อั้งยี่ และมาตรา 116 ก็ให้ดีเอสไอดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเป็นคดีพิเศษอีก

พ.ต.อ.ทวี รมว.ยุติธรรม ระบุว่าคดีนี้มีทั้งคนที่เป็นสว. คนที่ไม่เป็นสว. คนที่เป็นผู้บงการให้เป็นสว. และมีความเกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคน 7 พันคนก่อน ว่ามีการฮั้วกันตามที่ร้องเรียนมาหรือไม่ และอย่างไร

โดยเชื่อมั่นว่าพยานบุคคลต่างๆ ที่ได้มา กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวชี้ชัด ไม่กำลั้มแก้ง หรือช่วยเหลื่อใคร ให้ความจริง และความเป็นธรรมเป็นตัวกำหนด

การเลือกสว.ชุดปัจจุบัน นอกจากผู้สมัครด้วยกันแล้ว ประชาชนทั่วไปต่างก็เห็นความไม่ปกติมากมาย เช่น โฆษณายเลข รายชื่อ การจัดตั้งมาเป็นหมู่คณะ ฟักสถานที่เดียวกัน ใส่เสื้อแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น

เชื่อว่าสังคมโดยรวมเห็นพ้องด้วย ที่ต้องสอบสวนดำเนินคดีฮั้วเลือกสว.ให้ถึงที่สุดเพื่อนำผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชี้ขาดให้สิ้นสงสัย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12525

Col.Inch: 56.01

Ad Value: 86,815.50

คอลัมน์: ข่าวชนคนเขม

หน้า: 3(บน)

PRValue (x3): 260,446.50

คลิป: สีสี่

ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุด
ที่สุดในประวัติศาสตร์ **Khaosod** สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตามมากที่สุด 22 ล้าน
ฟอลโลเวอร์ส ยอดวิววิดีโอสูงสุดในประเทศ ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2568
แรม 1 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง...● ตึกซึกฟอกครั้งแรกของนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร และผู้นำฝ่ายค้าน **ณัฐพงษ์** เรื่องปัญญาวุฒิ
มาถึงช่วงเวลาวัดใจ ถอดรหัสสัญญาณ **อาพัทธ์ สุชนะนันท์** เลขานุ
สภาผู้แทน ให้เวลาฝ่ายค้าน “**แก้ไขญัตติ**” ถึง 17 มี.ค. หรือวันจันทร์
หน้า เพื่อสภาจะได้แจ้งกรม.ทราบก่อนประชุมกรม.วันอังคารที่ 18
มี.ค. หากยึดวันอภิปราย 24 มี.ค.ตามที่กรม.แจ้งความพร้อมไว้...● “**ขีดเส้นตาย**” ชัดๆ แบบนี้ “**แม่ทัพทั้ง-ณัฐพงษ์**” จะยอมถอยเพื่อ
ได้ซึกฟอก หรือยืนยันญัตติเดิมแต่ซึกฟอกล่ม ? ยังมีเวลาตัดสินใจ
ซึ่งน้ำหนักดีๆ “**อึ้งอึ้ง-ทักษิณ**” หรือ “**ฟาวล์-พล**”
?!...● หาก “**แพ้วฟาวล์**” ซึกฟอกกรอบนี้ น่าเสียดาย
แทนชาวบ้านกำลัง “**อยากให้คะแนน**” ฝ่ายค้าน
รัฐบาล หลังจากติดตามซึกฟอกนอกสภามาพัก
ใหญ่ ทั้งแจกเงินหมื่น-แก๊งคอล-ไฟใต้-อุยกูร์-ประกัน
สังคม และสุดแสนเสียดายไม่ได้ดูชม “**ลุงป้อม**”
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลูกเกาะไม้ค้ออภิปราย...●
กลายเป็นรมต.โดดเด่นบนหน้าสื่อ **ทวิ สอดส่อง**
รมว.ยุติธรรม จบจากกำกับดูแลดีเอสไอลุย “**คดี**
พิเศษ-ฮั่วสว.” ก็เกิดข่าวใหญ่นักโทษคนดัง
“**ผู้กำกับโจ้**” ผูกคอตายคาเรือนจำ ในฐานะรับผิดชอบ
กรมราชทัณฑ์ต้องสะสางให้ความเป็นธรรม
ทุกฝ่าย จากนั้น 18 มี.ค.เตรียมนำคณะใหญ่ไป
เขตปกครองซินเจียง ตามดูชีวิต “**40 อุยกูร์**” ที่ถูก



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12525

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 56.01

Ad Value: 86,815.50

PRValue (x3): 260,446.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

ส่งตัวจากเมืองไทย...● จากแจ้งวัฒนะข้ามถนนวิภาวดีมาดินแดง
ที่ตั้งกระทรวงแรงงาน รมต. “โกเกียะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ
งานเข้าอูดสุด กำลังหัวหมุน “ขึ้นค่าแรง” นโยบายเรือธงรัฐบาล เจอ
งานหินซ้อนเข้ามา ประกันสังคม โดนรื้อพรอม ทั้งเรื่องงบลงทุน-สิทธิ
ผู้ประกันตน-เงินบำนาญ ม.33-39 ท่ามกลางสายตาหลายสิบล้านคู่
ผู้ใช้แรงงานจับจ้อง ต้องโรฟิ่ง “มท.หนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ใช้
อำนาจรองนายกฯ ดูแลกระทรวงแรงงาน สั่งตั้งปลัดมหาดไทยเป็น
ประธานสอบข้อเท็จจริงปมปัญหาในกระทรวงแรงงาน-สำนักงาน
ประกันสังคม โชคดีรองนายกฯ กับรมต.สวมเสื้อน้ำเงินภูมิใจไทยทั้งคู่
คงเอาตัวรอด “คลื่นน้ำแข็งสีส้ม” ไปได้...● ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้,
09.00 น. บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จัดฝึก
อบรมหลักสูตร “การดูแล รักษา พัฒนา Talent และ Successor
ขององค์กร” ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมเอมเมอร์ลด์...● 10.30 น.
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันพระบรมราช
ชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...● ซีกอนบางแค ชวนเที่ยวงานแอมต์ลาด
กาดหมั่ว “สายสัมพันธ์สองแผ่นดินสยาม-ล้านนา” ชมการแสดง
ฟ้อนรำยี่สิบ การสาธิตของสกุลช่างเชียงใหม่ พร้อมลิ้มรสอาหาร
พื้นเมืองในกาดโบราณ ที่ซีกอนบางแคฮอลล์ ศูนย์การค้าซีกอน จนถึง
30 มี.ค.นี้...● แจ้งข่าวล่วงหน้า วันพฤหัสบดี มะทา ประธาน
รัฐสภา รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 45 สยามอะเมซิ่ง
พาร์ค” ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค พรุ่งนี้ 15.00 น. ...●

นายเจ็ดอักษร

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12525

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 30.25

Ad Value: 33,275

PRValue (x3): 99,825

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ทั้งหมดเข้ามา: ระทึกคดีฮั้วเลือกสว. สอบจนถึง 'ยุบพรรค'

หลังจากบอร์ดคดีพิเศษ มีมติขจัดให้กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำผิดเป็นอันยุติตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นคดีพิเศษ

รวมถึงคดีอาญาต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง เช่น คดีความผิดฐานฮั้วตามมาตรา 209 ความผิดตามมาตรา 116 และการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินทางอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ย่อมเป็นคดีพิเศษไปด้วยโดยที่กทพ.ไม่ต้องมีมติอีก

ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้แล้วจำนวน 41 คน มีพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ เป็นประธาน

หลังจากนี้ ก็เดินทางไปตามกระบวนการ มีอำนาจเรียกสอบพยานหลักฐานตามฐานความผิด ผู้ใดเกี่ยวข้องชัดเจนตกเป็นผู้ต้องหา ก็แจ้ง

ทั้งหมดเข้ามา ระทึกคดีฮั้วเลือกสว. สอบจนถึง 'ยุบพรรค'

ระทึกคดีฮั้วเลือกสว. สอบจนถึง 'ยุบพรรค'

ข้อหาต่อไป

ขณะเดียวกัน ก็มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มสว. นำโดยพล.ต.ต.ฉัตรวรรษแสงเพชร นำทีม สว.จำนวน 81 คน ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิด พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ

อ้างว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับคดีฮั้ว สว.ข้อหาฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ โดยไม่มีอำนาจ และมีผู้ร่วมลงชื่อจำนวน 105 คน

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.ทวีเปิดเผยว่าคดีนี้กฎหมายระบุไว้ให้สอบสวนโดยเร็ว ซึ่งรู้

ข้อพยานจำนวนมากแล้ว และมีข้อมูลอยู่แล้ว หากจะให้เสร็จโดยเร็วคาดว่าน่าจะใช้เวลา 3 เดือน

หากมีกรณีจะแจ้งข้อกล่าวหา และหากสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการ ก็อาจจะใช้เวลากว่านั้นอีกนิดหน่อย

ส่วนคณะพนักงานสอบสวน พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่าไม่ได้มีแต่บุคลากรจากดีเอสไออย่างเดียว แต่จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสูงสุดมาร่วมด้วย

ล่าสุดมีผู้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเอาผิดกทพ.จัดเลือกสว.ไม่สุจริตทำโมฆะตั้งแต่ต้น พร้อมขอให้สว.ชุดปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

รวมทั้งจะยื่นยุบพรรคการเมืองหนึ่งที่เข้ามาก้าวท่ายกระบวนการเลือกสว.ด้วย

ทั้งหมดทั้งหมดนี้ ล้วนน่าระทึกใจสื่อเค้านานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่ง!!!

เกร์ กุลฉัตรธรรม

วัย 15-อายุเกิน 60 ก็ซื้อ 'หวยเกษียณ' ได้

เงินต้นอยู่มีผลตอบแทน 'แจ็กพอต' ใจให้ออม

เปิดช่องให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป-วัยเกิน 60 ก็ซื้อหวยเกษียณได้ ขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อถือครอง เผยขรก.-พนง.บริษัท อ่านต่อหน้า 11

● หวยเกษียณ ต่อจากหน้า 1

รวมถึงคนรับจ้าง มนุษย์เงินเดือนได้ช่ย คลังสร้างใจให้เก็บออมไว้ใช้ยามชราภาพเงินต้นไม่หาย แถมได้ผลตอบแทนตอนเกษียณด้วย เพิ่มรางวัลแจ็กพอตดึงดูดคนออมเพิ่มด้วย ออกรางวัลทุกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 รับไปเลย 1 ล้านบาทมี 5 รางวัลจ่ายผ่านพร้อมเพย์ 'เผ่าภูมิ' ภาคเช้าสภาคือวันนี้ จากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาตามขั้นตอน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่กระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการหวยเกษียณ ผ่านการแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติว่า ปัจจุบันร่างแก้ไข พ.ร.บ.กอกช. ในส่วนของหวยเกษียณได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการและผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา คาดว่าภายในเดือนนี้ ส่วนจะเริ่มจำหน่ายได้เมื่อไหร่ ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะขั้นตอนตามกฎหมายจะต้องมีขั้นตอนตั้งคณะกรรมการ และส่งรัฐสภาพิจารณาในวาระ 2-3 ก่อนที่จะออกมาบังคับใช้แต่ละเรื่องให้เร็วที่สุด

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า พ.ร.บ.สลากกอกช. หรือหวยเกษียณมีส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมสำคัญ คือ กฎหมายได้ขยายสิทธิ์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ ข้าราชการและพนักงาน

เอกชนที่อยู่ในกำกับประกัน สังคมตามมาตรา 33 สามารถซื้อได้ รวมทั้งขยายให้กลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถออมได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขการถอนเงินต่างกัน

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า สำหรับหวยเกษียณ กอกช.จะออกเป็นสลากชุดแบบคิพิตัลราคาใบละ 50 บาท ขายให้ประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่จำกัดและซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอกช. และเมื่อผู้ออมอายุครบ 60 ปี จะคืนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวกกับผลตอบแทนการลงทุนให้ผู้ออม

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ส่วนมีอายุเกิน 60 ปีก็สามารถซื้อได้ด้วย แต่ต้องออมไว้ 5 ปีหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ แต่ทุกรอบต้องออมไว้ 5 ปี เช่น ซื้อตอนอายุ 63 ปี เงินที่ซื้อทั้งหมดจะได้รับคืนตอนอายุ 68 ปี และซื้อต่อตอนอายุ 70 ปี ก็จะได้เงินที่ซื้อทั้งหมดคืนเมื่ออายุ 75 ปี เป็นต้น

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ส่วนผู้รางวัลจะออกทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ โดยรางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 1 หมื่นรางวัล และเพิ่มเติมรางวัล

พิเศษ หรือแจ็กพอต 1 รางวัล ซึ่งเป็นการสมทบจากเงินรางวัลที่ออกหากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมด รางวัลที่ออกไม่หมดนั้นจะถูกทยอยออกเป็นรางวัลแจ็กพอตในงวดถัดไปทั้งหมดทันที และสมทบได้ไม่จำกัดจนกว่าจะมีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอต

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า นอกจากนี้โครงการหวยเกษียณมีภาระงบประมาณเป็นการออกรางวัลปีละ 760 ล้านบาท คาดว่าหวยเกษียณจะสร้างเม็ดเงินการออมของประชาชนได้ปีละ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดที่งวดละ 5 ล้านบาท

"หวยเกษียณเป็นนวัตกรรมเงินไทยที่รวมเอาลักษณะการช้อปหุ้น โขกช.ของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมที่สามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณ เพื่อสร้างการออมมิติใหม่ให้พี่น้องประชาชน ซึ่งถูกกฎหมาย เงินไม่หาย ทุกบาทกลายเป็นเงินออมยามเกษียณถูกรางวัลได้เงินเลย ซื้อง่าย ได้ลุ้นมาก มีเงินออมมาก มีเงินล้านยามแก่ เป็นนวัตกรรมการออมมิติใหม่ของรัฐบาล"

นายเผ่าภูมิกล่าว สำหรับร่างแก้ไข พ.ร.บ.สลากกอกช.ล่าสุด ที่ผ่านการพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับกระทรวงการคลังและกองทุนการออมแห่งชาติ (กอกช.) มีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการดังนี้

1. กอกช. ออกสลากชุดแบบคิพิตัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
2. สามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ โดยที่เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดถูกเก็บเป็นเงินออมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม
3. รางวัลของ "ทุกวันศุกร์" กำหนด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12525

หน้า: 1(บน), 11

Col.Inch: 73.37

Ad Value: 113,723.50

PRValue (x3): 341,170.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วัย 15-อายุเกิน 60 ก็ซื้อ'หวยเกษียณ'ได้

ครั้งนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000
บาท จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลพิเศษ
(แจ็กพอต) 1 รางวัล (ถ้ามี)

4. หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมด
รางวัลที่ออกไม่หมดนั้นจะถูกทยอยออกเป็น
รางวัลพิเศษ (แจ็กพอต) ในงวดถัดไป
ทั้งหมดทันที

“สำหรับรางวัลแจ็กพอต สมมติว่างวด
ปัจจุบันรางวัลออกไม่หมด ถ้าในงวดนี้
เหลือรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 2 รางวัล ที่ยังไม่
ออกเป็น 2 ล้านบาท และถ้ารางวัลที่ 2
สมมติออกไม่หมดเหลืออีก 5 รางวัล เป็น
เงิน 50,000 บาทก็จะโยนไปเป็นงวดต่อไป
เป็นรางวัลแจ็กพอตจำนวน 2,050,000
บาท” รมช.คลังกล่าว

5. เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงิน
ออมของผู้ซื้อสลาก ซึ่งจะนำเงินส่งเข้า
บัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. และเมื่อ
ผู้ออมอายุครบ 60 ปี จะกินเงินทั้งหมดทุก
บาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวก
กับผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ออม

6. ขยายสิทธิการซื้อสลาก กอช. ให้แก่
ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ด้วย แต่ต้อง
ออมไว้ 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และ
สามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ แต่ทุกรอบต้อง
ออมไว้ 5 ปี เช่น ซื้อตอนอายุ 63 ปี เงินที่
ซื้อทั้งหมดจะได้รับกินตอนอายุ 68 ปี และ
ซื้อต่อตอนอายุ 70 ปี ก็จะได้เงินที่ซื้อ
ทั้งหมดกินเมื่ออายุ 75 ปี

ฝ่ายค้าน-ขอมถอย ตัดชื่อแม่ แลกชกฟอก 30 ชม.

ข้อเสนอใช้ 'พ่อ' แทน 'ทักษิณ'
ขีกรัฐบาลทบทวนได้แค่ 20 ชม.พอ
'อิง-กกร.' ถกแผนรับมือทรัมป์
ปธ.สภากล่อมฝ่ายค้าน ขอมถอยแก้ญัตติชกฟอก
เลี้ยงใช้คำว่า 'พ่อ' แทน 'ทักษิณ' อ่านต่อหน้า 10



🏠 **คนรุ่นใหม่** - นส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายเซลฟี่กับคณะประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด
ทั่วประเทศ และผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมคารวะและรับโอวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มี.ค.

● ตัดชื่อแม่ □ ต่อจากหน้า 1

แลกได้เวลาอภิปรายนายกฯ 30 ชม. ก่อนนำถก 3 วิป ฝ่ายรัฐบาลเสนอ 20+10 ให้ฝ่ายค้าน 20 ชม. อีก 10 ชม.ของกรม.และรัฐบาล ตีกรอบ 2 วัน 24-25 มี.ค. แต่ยังคงตกลงไม่ได้ ‘วิสุทธิ’ ให้กลับตั้งสติใหม่ก่อนกลับมาเถาะ 19 มี.ค. ‘อึ้ง’ ชี้แฟร์ถอนชื่อ ‘แม่’ ด้าน ‘วันนอร์’ บรรจัญติคดีวันประชุมรัฐสภา 17 มี.ค. ส่งศาลรธน.วินิจฉัยปมแก้รัฐธรรมนูญ ม.256 นายกฯถก ‘กรร.’รับมือนโยบายการก้าสหรัฐ

ปธ.นัดถกญัตติควม 17 มี.ค.

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเป็นพิเศษ ในวันที่ 17 มี.ค. โดยมีวาระพิจารณาเรื่องควม 2 เรื่องคือ 1.ญัตติควมเรื่องขอให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งเป็นญัตติของนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.เป็นผู้เสนอ

2.ญัตติควมเรื่องขอให้รัฐสภามีมติให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งเป็นญัตติของนายวิสุทธิ ไชยธรรมา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นผู้เสนอ

ทั้ง 2 ญัตติเกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มหมวดการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อมายกร่างฉบับใหม่ แต่ญัตติของนายวิสุทธิได้ถามว่า รัฐสภาจะพิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีบทบัญญัติจำกัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยังไม่มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่

ส่งศาลรธน.ตีความปมแก้รธน.

ขณะที่ญัตติของนพ.เปรมศักดิ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐสภามีอำนาจพิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีการเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยที่ยังไม่มีการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนประสงค์จะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนได้หรือไม่

และหากรัฐสภามีอำนาจพิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้ว การดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนประสงค์จะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ สามารถกระทำภายหลังที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยทำพร้อมกับการทำประชามติว่า ประชาชนเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ได้หรือไม่ อย่างไร

โดยการประชุมวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา มีการตกลงที่จะกำหนดกรอบ 6 ชั่วโมง จัดสรรเวลาฝ่ายละ 2 ชั่วโมง

สภาวุฒ.-เสียงปมญัตติชกฟอก

เวลา 10.40 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาเป็นประธาน ก่อนเข้าสู่วาระ นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญหาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชท.) และผู้นำฝ่ายค้าน หรือเรื่องการบรรจุญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยถามหลายประเด็น เช่น จากการให้ข่าวประธานไม่ให้ระบุชื่อนายทักษิณ ชินวัตร ในญัตติเพราะเสี่ยงถูกฟ้อง ถ้าวันนี้ปรับแก้ในญัตติหมายความว่าเดินหน้าอภิปรายต่อได้และพูดชื่อบุคคลก็ได้ และพวกตนพร้อมเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเอง โดยที่ประธานจะไม่ใช้อำนาจขจัดวาทกรรมอภิปราย

นายวันมูหะมัดนอร์ชี้แจงว่า ประธานที่ประชุมต้องรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุม แต่ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องที่เขาจะฟ้องใคร จะบอกประธานให้สัญญาไม่ได้ว่า จะไม่ห้ามเมื่อพูดแล้วจะรับผิดชอบเอง เพราะไม่ใช่ นายณัฐพงษ์คนเดียวที่พูด อาจมีสมาชิกหรือรัฐมนตรีทำผิดกติกาข้อบังคับก็ได้ นายกฯ ทำหน้าที่ต้องทักท้วง ยืนยันตนไม่มีอคติ หากจะแก้ญัตติก็ยินดี ไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะ ผู้ชนะคือประชาชน

“ช่วงอภิปรายบางครั้งการพูดอาจไม่

ต้องใช้ชื่อ จะใช้อย่างอื่นคนก็รู้ได้ คนประท้วงก็ประท้วงไม่ได้ ไม่ได้จึงแนะนำแต่อยากให้เป็นด้วยดี ไม่ได้บอกว่ามีชื่อนายทักษิณ ไม่ได้แต่บุคคลภายนอกเป็นคนอื่นถ้าเอามาใส่ในญัตตินี้ก็จะกระทำไม่ได้เช่นเดียวกัน”

หลังจากนั้น สส.พรรคประชาชนมีการเสนอความเห็นหลากหลาย เช่น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนเสนอให้ประธานใช้ข้อบังคับที่ 76 อนุญาตให้นายกฯ และรัฐมนตรีนำบุคคลภายนอกเข้ามาชี้แจงได้เพื่อความสบายใจและเพื่อความเป็นธรรมของนายทักษิณ ประธานก็แก้ทำหนังสือถึงนายกฯ ว่า อนุญาตให้พาคิดเข้ามามั่งชี้แจงร่วมด้วย หลังจากนั้นมีการเสนอความเห็นกันยึดเยื้อนานนับชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่กระทุ้ง ถามสด

‘วันนอร์’ ทหารือฝ่ายค้าน

เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 1 ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขานุการสภา และฝ่ายกฎหมายของสภา ร่วมหารือกับฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรื่องปัญหาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประสานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวกับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายวันมูหะมัดนอร์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า ทุกอย่างจะได้ข้อสรุปภายในวันเดียวกันนี้ และสามารถเริ่มอภิปรายได้ในวันที่ 24 มี.ค.

ช่วงเช้ามีกระแสข่าวว่า ฝ่ายค้านยอมจะไม่ใส่ชื่อนายทักษิณ แต่จะระบุคำว่า “พ่อ” เท่านั้น และจะขอเวลาอภิปราย 2 วัน

นายพิเชษฐให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าว ไม่น่ามีปัญหาและมีความเป็นไปได้ ทุกอย่างน่าจะจบภายในวันนี้

‘เท็ง’ ตัดชื่อ ‘แม่’ แลก 30 ชม.

เวลา 14.00 น. นายณัฐพงษ์แถลงว่า มี

การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน เชื่อว่ามี ความก้าวหน้าที่ดีในการเจรจาพูดคุยระหว่าง กัน ส่วนกรอบการปรับญัตติต้องมีการปรับ คำถามที่ประธานสภายอมที่จะบรรจุญัตติ เพียงแต่รายละเอียดต้องมีการพูดคุยเจรจา เรื่องกรอบระยะเวลาในการอภิปรายกับวิป 3 ฝ่าย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. แต่ กรอบชัดเจนที่พูดคุยกันเรื่องเวลาอย่างน้อย ฝ่ายค้านควรจะได้รับไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง ส่วนจะกี่วันยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งประธาน สภาเห็นด้วยกับเรา และเชื่อมั่นว่าเวลาที่ได้ รับถ้าฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี เป็นภาพที่ดีกับ ฝ่ายค้าน แต่ถ้าฝ่ายค้านเตรียมเนื้อหาไม่ดี อาจจะเป็นภาพที่ไม่ดีกับฝ่ายค้านเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่าการปรับคำเปลี่ยนจาก คำว่านายทักษิณเป็นพ่อนายกฯ หรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ยังให้รายละเอียดไม่ได้ แต่มีการปรับคำแน่นอน เพื่อให้สามารถ บรรจุญัตติได้ แต่เกี่ยวข้องกับกรเจรจา เรื่องกรอบระยะเวลาในการอภิปราย รอวิป 3 ฝ่ายคุยกันก่อน

ยืนยันว่าตั้งแต่มีการพูดคุยกันเราไม่ได้ เสียหลักการอะไรเลย ตอนประธานทำ หนังสือคัดค้านมาก็บอกว่าปรับคำได้ โดยที่ สาระสำคัญยังงคงอยู่ พวกเราพร้อมที่จะ เดินหน้าต่อ

ต่อข้อถามว่าเมื่อปรับคำแล้วเนื้อหาที่ ฝ่ายค้านเตรียมไว้ ซึ่งครอบคลุมบุคคล คิงกล่าวถือว่าไม่ผิดแผนไขหรือไม่ นาย ณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่ได้ผิดแผน เพราะที่พูด คุยกันหลักๆ ก็ให้ตัดชื่อบุคคลออก ครั้งนี้ในญัตติเราเขียนไว้ชัดเจนว่าอภิปราย นายกฯ ในแง่ที่ว่านายกฯ ยอมให้นาย ทักษิณ ชี้นำ ชก โย อยู่เบื้องหลัง ฉะนั้นการ อภิปรายครั้งนี้ไม่ว่าอภิปรายพาดพิงใคร ก็ตาม ตามกรอบญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราอภิปรายน.ส.แพทองธาร เพียงผู้เดียว

3 วิปคุยไม่ลงตัว-นัดใหม่ 19 มี.ค.

เวลา 16.00 น. ที่รัฐสภา วิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และ ตัวแทนกรรม. ประชุมหารือเรื่องญัตติการ อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อ ฌม็องพาน รองประธานสภาคนที่ 1 เป็น ประธาน

นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญหาญาติ ผู้นำฝ่าย ก้าน เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ก่อนข้าง นำเสียดายที่ยังหาข้อสรุปในวันไม่ได้ แต่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเราเอง จะกลับไป หารือกันภายในฝ่ายของตนเอง และจะมาหารือ กันในวันพุธที่ 19 มี.ค.อีกครั้ง ประเด็นที่ ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือเรื่องกรอบเวลา แต่ เรายังขอยืนยันไว้ที่ 30 ชั่วโมง แต่เมื่อมา เจรจากับนายวิสุทธิ ไชยณรงค์ ประธาน วิปรัฐบาล และนางมนพร เจริญศรี กรรม. คมนาคม ในฐานะตัวแทนกรรม.ยังสรุปเรื่อง กรอบเวลาไม่ได้

ส่วนจะเป็นตัวเลขเท่าใดยังขอไม่ให้ข่าว เพราะอาจกระทบต่อการเจรจาที่เป็นอยู่ ส่วนการปรับคำในญัตตินั้น ขณะนี้ยังไม่มี การทำหนังสือขอแก้ไขอย่างเป็นทางการ แต่ตนรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับประธานสภา แต่เนื่องจากยังคงตกลงเรื่องเวลาไม่ได้ อาจ จะยังยื่นหนังสือแก้ไขญัตติต่อประธานสภา ไม่ได้ อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่ายังอภิปราย ได้ทันในสมัยประชุมนี้ เนื่องจากขณะนี้ ญัตติสมบูรณ์แล้วทุกอย่าง รอแค่การปรับ คำ ก็พร้อมบรรจุได้เลย ดิคืออยู่เรื่องเดียวคือ กรอบเวลา ซึ่งยังเหลือเวลาในการเจรจาอีก อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เรายึดตามเนื้อหาที่คิด ว่า 30 ชั่วโมง เป็นเวลาที่เหมาะสม ถือว่าเรา ถอยมาเยอะแล้ว

'วิสุทธิ'ให้กลับไปตั้งสติ

นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การประชุมที่ยังไม่ได้ข้อยุติ เป็นข้อตกลง ให้ทุกคนไปหารือพูดคุยกันในพรรคของ ตัวเองมาก่อนว่าจะอภิปรายกี่ชั่วโมงถึงจะ เหมาะสม โดยไม่ต้องมาตั้งป้อมใส่กัน เพื่อ หาทางให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เมื่อทุกคนกลับไปคิดแล้วก็ให้ มาบอก โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวัน ที่ 19 มี.ค. เวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายรัฐบาลต้องการให้ อภิปรายกี่ชั่วโมง นายวิสุทธิกล่าวว่า ให้ ทุกคนกลับไปคิดทบทวนก่อน ถ้าทุกคน บอกว่าต้องได้เท่านั้นเท่านั้นก็เจรจาไม่สำเร็จ ควรต้องลดราวาสอกกัน ถอยคนละก้าว แล้วค่อยมาว่ากัน ถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ยอมกัน

และการประชุมวันนี้ไม่ได้มีการทะเลาะกัน

ต่อข้อถามว่าเรื่องการแก้ญัตติอภิปราย ไม่ไว้วางใจ เป็นท่าอะไร นายวิสุทธิกล่าวว่า ฝ่ายค้านบอกว่าได้เอาชื่อนายทักษิณ ออกหมดแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าแก้เป็นคำ อะไร เมื่อเขาบอกว่าเอาออกหมดแล้ว เรา ก็เชื่อถือเขา “วันนี้มันไวไปเพราะทุกคน ถือธงมา เพื่อที่จะตกลงกัน ก็ไม่ได้ ซึ่งเป็น ธรรมดาที่เขาต้องยื่นกราน 30 ชั่วโมง จึง ต้องให้กลับไปคิดทบทวนใหม่ ให้มีสติใจ เย็นๆ ก่อน แล้วค่อยกลับมาคุยกัน”

ฝ่ายรัฐบาลทูปโต๊ะ 20+10

ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า มีการถกเถียงกันเรื่องกรอบระยะ เวลาที่จะอภิปรายว่าแต่ละฝ่ายจะใช้กี่ ชั่วโมง และวันเวลาควรเป็นช่วงเวลาใด บ้าง ซึ่งพรรคฝ่ายค้านยืนยันว่าจะขอเวลา 30 ชั่วโมง ในการอภิปรายเฉพาะในส่วนของ ฝ่ายค้าน ขณะที่ฝั่งรัฐบาลเสนอว่าอยากให้ ใช้เวลาในการอภิปราย 20+10 คือ ให้เวลา ฝ่ายค้านอภิปรายทั้งหมด 20 ชั่วโมง

ส่วนเวลาของฝ่ายรัฐบาลจะเป็น 10 ชั่วโมง โดยในจำนวน 10 ชั่วโมงนั้นจะ แบ่งเป็นของกรรม. ฝ่ายรัฐบาล และประธาน ในที่ประชุม โดยจะเปิดให้มีการอภิปราย ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. และลงมติในวัน ที่ 26 มี.ค. แต่วิปทั้ง 3 ฝ่ายจะมีการหารือ กันอีกครั้งในวันที่ 19 มี.ค. เนื่องจากต้อง ให้แต่ละพรรคไปพูดคุยกัน ในพรรคก่อน ว่าเห็นเป็นอย่างไร

'ธรรมนัส'ยัน10สส.ชกค้านชบเน่

ที่ จันทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้า ธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะที่เรา เป็นพรรคร่วมรัฐบาล พรรคกล้าธรรมที่นำ โดยนางนฤมล นิยุโทสินวัฒน์ รว.เกษตร และสหกรณ์ หัวหน้าพรรค ได้กำชับ รัฐมนตรีช่วยอีก 2 คน ให้ถึงข้อสอบ อภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับภาค การเกษตรให้แก่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และมอบหมายให้เลขาธิการพรรค เตรียมข้อมูลให้กับสส.ของพรรคลุกขึ้น แสวงวิจัยทัศน หรือคัดค้านในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับส่วนที่เรารับผิดชอบ

“ยืนยันว่า จะมี สส.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวน 10 คน พร้อมยกมือไว้วางใจนายกฯแน่นอน เพราะมีการพูดคุยกับเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าเร็วๆ นี้ จะทยอยเข้ามาที่พรรคกล้าธรรม ส่วนสส.ของพรรคกล้าธรรมตอนนี้มี 24 คน”

‘อิง’ อารมณ์ดี-แฟร์ไร้ข้อพ่อ

เวลา 14.17 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทคณะประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า ได้เดินร้องฮัมเพลง “ไม่ใช่ผู้ชาย” มีเนื้อหากำว่า “ผู้ชายคนนั้นที่ฉันแอบหลงรัก” อย่างอารมณ์ดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่อารมณ์ดีเป็นเพราะฝ่ายค้านถอนชื่อนายทักษิณออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “ได้ยินมาว่าเขาจะใช้คำว่าชายคนนั้น ซึ่งตรงกับเพลงพอดี จึงแก้มกับทีมงานว่าอยากร้องเพลงนี้ แต่เสียงเพี้ยน แค่นั้นเอง เลยว่าไม่มีอะไร” และกล่าวว่า ได้เลย บอกแล้วว่าอะไรที่ถูกต้อง ตามกฎ ตามหลักก็ตามนั้นทุกเรื่อง ชายคนนั้นก็แฟร์ดีไม่มีข้อ

ต่อข้อถามว่าหากใช้คำว่า “พ่อ” แทนเหมาะสมหรือไม่ น.ส.แพทองธารหัวเราะก่อนกล่าวว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ เชิญทุกท่านที่เป็นผู้รู้ตอบเลย เมื่อถามกรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย 30 ชั่วโมงพร้อมจัดสรรเวลาให้หรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “ได้ค่ะ ที่จริงวางแผนไว้แล้วว่าถ้ามีการอภิปรายก็ต้องไปฟัง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภา เตรียมตัว เตรียมคำตอบ ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์”

เข้มตั้งรมต.-กันขำรอย

น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของกรม. ขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของรัฐมนตรีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานจริยธรรมว่า “ไม่มีอะไรเลยก็ตามนั้น เราถือว่าเราได้ตามไปแล้ว” ผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้อะไรหลักเกณฑ์เดียวกับการแต่งตั้งกรม.แพทองธาร 1 ในการแต่งตั้งรัฐมนตรี

หรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คงต้องประมาณนั้น ไม่อยากให้มัวอะไรที่เป็นเรื่องอ่อนไหว พยายามจะตรวจสอบให้ดีที่สุด และคนไม่ได้จับด้านกฎหมาย จึงได้พูดคุยกับทีมงานว่าไม่แน่ใจว่ารวมคนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือไม่ จึงได้ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างนานมาก ต้องส่งไปตามทุกหน่วยงาน

ต่อข้อถามว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต้องใสกึ่งหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คิดว่าทุกคนต้องเหมือนกัน หากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลอีก ทุกคนคงไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้น คนจะพยายามให้ปลอดภัยที่สุดดีกว่า เราอยากให้รัฐบาลแข็งแรง ไม่อยากให้ความผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือเส้นไม่ชัดจะทำให้ลำบากไปหมด ไม่ใช่ลำบากแก่เราคนเดียว

‘อ้วน’ ยึดหลักวิญญูชน

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถมนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำต้องเข้มงวด และมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติคนที่จะเป็นรัฐมนตรี หรือข้าราชการทางการเมืองให้เป็นไปตามที่วิญญูชนเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าหากจะแต่งตั้งใครแต่สังกตตั้งคำถาม รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างเข้มข้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า สังกตตั้งคำถามก็ต้องดูว่าเป็นสังกตส่วนไหน และถือเป็นเสียงที่ก้องต้องกลับไปดูให้รอบคอบ ต่อข้อถามว่าการจะตั้งรัฐมนตรีต้องใช้มาตรฐานเข้มข้นเหมือนตั้ง กรม.แพทองธาร 1 ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกัน และเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของนายกฯ ในการคัดเลือก แต่หากถามความเห็นส่วนตัว เห็นแบบนี้ว่าเมื่อศาลยังไม่พิจารณาเราต้องรอบคอบมากขึ้น

เราต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายชัดเจนเข้มงวดและคำนึงถึงเรื่องวิญญูชน เพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติโดยคำนึงถึงวิญญูชน ในการตัดสินใจ ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะการที่จะบอกว่าวิญญูชนฟังกระทำมันยาก คงเป็นเรื่องที่ต้องไปขบคิดก่อนซึ่งยังอีกไกล

ขอย้ำว่าการยื่นศาลตีความเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องการปรับกรม. ในเร็วๆ นี้ เพราะนายกฯ ย้ำไปแล้ว

‘ชู้ตักดี’ รับผิดชอบระวังเต็มที่

นายชู้ตักดี สิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกฯ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าจริงๆ เราทราบแนวทางของศาลพอสมควร แต่เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาจริงๆ ในแง่การตีความหลักสำคัญจะแต่งตั้งบุคคลใด ต้องเอาประวัติมาดู ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนถูกปรับในข้อหาจอร์จอินที่ห้ามจอด ต้องถามสื่อมวลชนว่าถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ฉะนั้นดุลพินิจกว้างตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม กฎหมายต้องมีความแน่นอนเราถึงพยายามทำเรื่องนี้ให้ชัด แต่ในเมื่อศาลไม่ตอบก็ไม่ว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้จะแต่งตั้งใครต้องใช้ดุลพินิจตนเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะตั้งใครต้องสุ่มเสี่ยงเองเลยใช่หรือไม่ นายชู้ตักดีกล่าวว่า จะว่าสุ่มเสี่ยงก็ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเต็มที่ ต่อข้อถามว่าแสดงว่าต้องสแกนคุณสมบัติถี่เหมือนตั้งกรม.แพทองธาร 1 ใช่หรือไม่ นายชู้ตักดีกล่าวว่า ที่ผ่านมาให้สำนักเลขาธิการกรม. (สตน.) ตรวจสอบ สอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไม่จบ เพราะเมื่อเป็นดุลพินิจก็จะเป็นปัญหาตามมา ต้องชั่งน้ำหนักดูเพราะคนตั้งต้องรับผิดชอบ

ต่อข้อถามว่าต่อไปจะตั้งใครต้องมีประวัติใสกึ่งเลยใช่หรือไม่ นายชู้ตักดีกล่าวว่า หากพูดตรงไปตรงมา การเมืองบ้านเราแบบนี้ นักการเมืองก็ไม่ใช่ชนกบวชนาคพระยังมีข้อครหา ต้องดูจนกว่าจะทำการเมืองให้ใสสะอาด เราเห็นกันอยู่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เป็นอย่างไร เขาถึงเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า รัฐธรรมนูญปราบโกง แต่หลักสำคัญควรมีการกำหนดมาตรฐานชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้ตีความได้หลายทาง

คลังย้ำ Q2 แจกวอลเล็ตเฟส 3

เวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภาเป็นประธานการ

ประชุม มีการพิจารณากระทู้ถาม โดยน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กำนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เรื่อง Payment Platform แต่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง มาตอบแทน

น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า Payment Platform จะเป็นระบบแกนกลางและนำระบบของ ธนาคารต่างๆ หรือ Non-Bank มาเชื่อมต่อ เพื่อสามารถเปิดแอปพลิเคชันธนาคารแล้ว เข้าไปดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนจะสแกนคิวอาร์ โฉดจ่ายเงินได้เลย รวมถึงจะมีการ เปลี่ยนแปลง API Blueprint อีกรอบเพื่อ เก็บข้อมูลประเภทสินค้าในอนาคตหรือไม่ เพราะหากจะทำให้แอปพลิเคชันทางรัฐให้ สามารถชำระเงินได้ หรือหากเปลี่ยนแปลง API Blueprint อีก ระบบจะไม่เสร็จภายใน วันที่ 31 มี.ค.นี้ จะไม่สามารถทดสอบ ระบบได้ทันในไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 เหมือนที่เคยมีการระบุไว้

นายจุลพันธ์ชี้แจงว่า ระบบ Payment Platform สามารถดำเนินการได้ทั้งสองทาง แต่เวลาที่ใช้ทางรัฐนั้นคือหน้ากากที่ ประชาชนจะต้องใช้ ส่วนแอปพลิเคชัน จริงๆ ที่จะเรียกขึ้นมาใช้จริงๆ อยู่เบื้องหลัง ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปอาจจะ ไม่มีคามจำเป็นที่จะ ต้องไปรู้ว่าเป็นอะไร แต่กลไกที่จะใช้ชำระ เงินเมื่อเติมเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ต ไปให้ ประชาชนแล้วนั้นมี 2 ช่องทาง หนึ่งคือการ ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐ และยังเชื่อมั่นว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตในไตรมาส (Q) 2 เรียบร้อย

‘นายอัน’บุกค้านสว.ยื่นสอย‘ทวิ’
ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอื้น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านคำร้องของกลุ่ม 105 ส.ว. ที่มายื่นเอาผิดพ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และพ.ต.ต.ยุทธนา แพรคำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมือง และอาจมี วัตถุประสงค์อื่นเหนือจากประเด็นการให้ ตรวจสอบทางกฎหมาย พร้อมนำชายที่มี เชือกมัดข้อมือ เพื่อเป็นการแสดงเชิง สัญลักษณ์ว่าเป็นนักโทษ นำมาให้กับ ป.ป.ช.ได้ดำเนินการเอาผิดด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายภัทรพงษ์ยังได้นำ ข้อความจากแอปพลิเคชันไลน์มาอ่านต่อ สื่อมวลชน ที่อ้างว่าเป็นไลน์คำสั่งให้หยุด การเคลื่อนไหว เพราะกำลังมีการตรวจสอบ ดังนี้

“ประกาศควน ขอความร่วมมือจาก ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้ดีเอสไอกำลัง ตรวจสอบการทำผิดของสว.(ฮั่ว) ซึ่งอาจ จะมีการตรวจสอบถึงเรื่องต่างตอบแทน ด้วย อาจมีผลกระทบต่อสว.ได้ ดังนั้นจึง ขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว ที่สุด 1.ยุติการดำเนินงานที่ปรึกษาทั้งหมด ทันที (งดการแต่งกายที่ปรากฏว่าเป็นที่ ปรึกษา) 2.ท่านที่เคยโพสต์เฟซบุ๊ก ถึง กิจกรรมที่ปรึกษาให้ยกเลิกการตั้งค่าเป็น สาธารณะหรือลบโพสต์ดังกล่าวออก 3.งด การโพสต์ถึงการเป็นที่ปรึกษาในทุกทางสื่อ 4.งดการจัดกิจกรรมวันที่ 22 มี.ค.2568 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ : ห้ามเผยแพร่ประกาศนี้สู่บุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด”

ชทพ.จะรัฐบาล-นโยบายแก้ข่าวไม่ชัดเจน

วันที่ 13 มี.ค. ที่รัฐสภา ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนาหารือขอให้ประธานทำหน้าที่สื่อมวลชนที่สุจริตถึงนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รว.พาณิชย์ ให้เร่งทำ 3 เรื่อง หรือขึ้นชกอีก 3 ยก เพื่อช่วยเหลือชาวนา ดังนี้

ยกแรก “ยกเว้น” การช่วยเหลือในปีเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2567 ที่ให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 10 ไร่ ใช้วิธียกเว้นมติกรม. เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 สมัยนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ ที่กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนการชดเชยการประกันสินค้าการเกษตร

ดังนั้น การช่วยเหลือปีรุ่งที่จะให้ลงทะเบียนถึง 30 เม.ย.68 ก็ให้ใช้วิธีและมาตรการเดียวกัน คือ ยกเว้นมติกรม. ไม่ต้องมีเงื่อนไขปลูกพืชชนิดอื่น ข้าวพันธุ์อื่น เพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่จริงใจและจะมีปัญหาตามมาแน่นอน ทั้งเรียกร้อง ฟ้องร้อง สำหรับชาวนาที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จึงขอให้เร่งทำหน้าที่สื่อเข้าที่ประชุมกรม. สัปดาห์หน้า

ยกสอง “ยกเลิก” เสนอให้ที่ประชุมกรม.ครวถัดไปยกเลิกมติกรม.เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 ซึ่งเปรียบเสมือนพันธนาการรัฐบาลไม่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรเลย และยกสาม “ยกเว้น” ให้รัฐบาลเร่งยกเว้นนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลก่อนๆ มีนโยบายจำนำประกันรายได้ แต่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ เลย จึงขอให้เร่งร่างนโยบายดังกล่าวเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าผ่าน 3 ยกดังกล่าว นายพิชัยจะอยู่ได้อีก 4-6 ยก